
 

 
 

  

   
      แถลงการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาต ิจ ากดั 

เร่ือง ช้ีแจงข้อเท็จจริงเกีย่วกบักรณเีงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ ากดั 
 

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ  จ  ากดั (สอ.กคช.) ได้น าเงินไปฝากในสหกรณ์          
ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ (สอ.สโมสรรถไฟ) จ านวน  200 ลา้นบาท ตามมติคณะกรรมการชุดที่ 31 ประจ าปี 
2559 ซ่ึงพิจารณาอนุมตัิให้ฝากเงิน ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 จ  านวน 100 ลา้นบาท 
วนัที่  21 กรกฎาคม 2559 จ านวน 75 ล้านบาท และวนัที่  29 กรกฎาคม 25 59 จ านวน 25 ล้านบาท               
โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์การลงทุน และสถานการณ์ในขณะนั้น ซ่ึงได้รับ
ดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี และปรับลดลงเหลืออตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 
โดย สอ.สโมสรรถไฟ  ไดช้  าระดอกเบี้ยเงินฝาก ครบถว้น ตรงตามเวลามาโดยตลอด ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 
2561 ไดร้ับดอกเบี้ยสะสมรวมจ านวน 18.334 ลา้นบาท ที่ผ่านมา สอ.กคช. ไดด้  าเนินการ ดงัน้ี 

1. วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ได้มีหนังสือขอถอนเงินฝากจาก สอ.สโมสรรถไฟ จ  านวน 80 ล้าน

บาท  เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานและลดความเส่ียงในการฝากเงิน ซ่ึงในวนัที่  30 

พฤศจิกายน 2560 สอ.สโมสรรถไฟ ไดม้ีหนงัสือแจง้ขอชะลอการถอนเงิน 

2. วนัที่ 13 ธนัวาคม 2560 ประธาน สอ.กคช.(นนัทนา) และผู้จดัการ ได้เข้าพบคณะกรรมการ    

ของ สอ.สโมสรรถไฟ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การด าเนินกจิการ ให้ไดข้อ้เทจ็จริง 

และรับทราบปัญหาการบริหารกจิการ ในคราวนั้นไดเ้สนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนเงินฝาก

จ านวน 200 ล้านบาท เป็นสัญญาเงินกู ้เพื่อให้ สอ.กคช. ได้รับต้นเงินกูแ้ละดอกเบี้ ยคืน        

อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึง สอ.สโมสรรถไฟ ไดร้ับขอ้เสนอไวพ้ิจารณา 

3. ภายหลงัจากการด าเนินการตามข้อ 2. สอ.สโมสรรถไฟ มิได้มีการด าเนินการตามข้อเ สนอ     

แต่ยงัคงมีการจ่ายช าระดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ 

4. เน่ืองจากยงัไม่มีความคืบหนา้ตามขอ้เสนอ วนัที่ 6 มีนาคม 2561 ประธาน สอ.กคช.(นนัทนา) 

และคณะไดเ้ขา้พบผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ซ่ึงเป็น

หน่วยงานก  ากบัดูแล สอ.สโมสรรถไฟ เพื่อติดตามขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง เกี่ยวกบัการบริหาร

กจิการของ สอ.สโมสรรถไฟ  

เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2561 ไดม้ีข่าวเร่ืองปัญหาทุจริตภายใน สอ.สโมสรรถไฟ ส่งผลให้สมาชิก 
สอ.กคช. มีความวติกกงัวลกบัสถานการณ์ข่าวที่เกดิขึ้น ดงันั้น ในวนัจนัทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 
น. ประธาน สอ.กคช.  และคณะได้เข้าร่วมประชุมกบักรมส่งเสริมฯ พื้ นที่  1 และเจ้าหน้ีทุกราย                      
ของ สอ.สโมสรรถไฟ ไดข้อ้สรุปจากการประชุม ดงัน้ี 
                            (มีต่อดา้นหลงั) 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จ ากัด 
 905  ถนนนวมินทร์   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร  10240 

 โทร . 0-2351-6111,  0-2351-6444,  0-2351-6933,  0-2351-6511  สายตรง   0-2733-0351,  0-

2375-1938 
http://www.nhasaving.com, e-mail : saving_co_nha@hotmail.com, 

http://www.facebook.com/saving.co.nha 

http://www.nhasaving.com/
http://www.facebook.com/saving.co.nha


 

1. ผอ.กรมส่งเสริมฯ พื้นที่ 1  ได้ช้ีแจงว่า ปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้นจริง แต่ สอ.สโมสรรถไฟ        

ยงัคงสามารถด าเนินกจิการได้ และมีการน าเสนอแผนฟ้ืนฟูกจิการให้กรมส่งเสริมฯ พ้ืนท่ี 1 แล้ว     

ซ่ึงอยู่ในระหวา่งรอการพิจารณาจากทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้งให้ครบถว้นกอ่น 

2. เจา้หน้ีทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ได้ยืนยนัว่ายงัคงได้รับการช าระหน้ีจาก สอ.สโมสรรถไฟ     

อย่างสม ่าเสมอครบถว้น  ตรงตามเวลา       

 3.   ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกนัว่า ควรจะให้โอกาส สอ.สโมสรรถไฟ แก้ไขสถานการณ์               
ให้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ เน่ืองจาก หาก สอ.สโมสรรถไฟ เกดิปัญหาจนไม่
สามารถด าเนินการต่อได ้ จะส่งผลกระทบในวงกวา้งกบัสหกรณ์อื่นๆ โดยก  าหนดให้ กรมส่งเสริมฯ พื้นที่ 1 
แจง้ให้ สอ.สโมสรรถไฟ น าแผนฟ้ืนฟูกจิการ เสนอต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  
เจ้าหน้ีทุกราย  และผู้เช่ียวชาญด้านการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกนัในวนัศุกร์            
ที่ 23 มีนาคม 2561                                       
แนวทางการด าเนนิงานของ สอ.กคช. 

  1.  คณะกรรมการ สอ.กคช. ไดป้ระชุมหารือในวนัที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. และมีมติ
เห็นชอบให้ด  าเนินการตามขอ้สรุปขา้งตน้ 

   2.   คณะกรรมการฯ  จะติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ด และแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบ 
เป็นระยะๆ            
    3.   สอ.กคช. จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบเกีย่วกบัการลงทุนอย่างรอบคอบ
มากขึ้นเพื่อลดความเส่ียง และให้เกดิความมัน่ใจกบัสมาชิก 

   
   ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ส่งกระทบต่อการด าเนินงานของ สอ.กคช. 

นอกจากนี้ สอ.กคช. ไม่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ ของ สอ.สโมสรรถไฟแต่อย่างใด  โดย
คณะกรรมการ          จะด าเนนิการแก้ไขและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างดีที่สุด  จึงขอให้สมาชิก

โปรดให้ความเชื่อมัน่       ในการด าเนนิงาน และขอยืนยันว่า สอ.กคช.  ยังมฐีานะการเงินที่มัน่คง 
 
 
      คณะกรรมการด าเนินการ สอ.กคช. ชุดที่ 33 
                วนัที่ 12 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

  


